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8. fundur  Starfshóps um Ásvelli, haldinn á Ásvöllum, þann 27.nóvember 2018 kl. 16:00. 

 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Kristinn Andersen, formaður   
Anna Karen Svövudóttir  
Jón Garðar Snædal Jónsson   
Samúel Guðmundsson       
Ágúst Sindri Karlsson  
 
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagsþjónustu  
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi  
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs   
Magnús Gunnarsson Framkvæmdastjóri Hauka 
 

 
Eftirtaldir sátu fundinn einnig: Helgi Már Halldórsson arkitekt frá ASK arkitektum, Andri 
Klausen frá ASK arkitektum, Pétur Jónsson frá Landark og Haukur J Eiríksson 
verkfræðingur frá Hnit. 
 
Eftirfarandi var tekið fyrir. 
 

1.  Kostnaðaráætlun 
Helgi Már Halldórsson, Andri Klausen og Haukur J Eiríksson fóru yfir húsrýmis- og 
kostnaðaráætlun vegna knatthúss, aðstöðuhúss og bílastæða. Fóru þeir yfir 
grunnforsendur vegna kostnaðaráætlunarinnar og forsendum fyrir mati á kostnaði, um er 
að ræða frumkostnaðaráætlun. Umræða var um frumkostnaðaráætlunina og ætlar 
starfshópurinn að rýna áætlunina og skoða fyrir næsta fund starfshópsins.  

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 17:30 
 
Næsti fundur verður að Ásvöllum 11. desember kl. 16:00. 
 


